



พระสิริ แห่ง
บรรดา
ประชาชาติ

หัวข้ออิฐฐานประจำวันในช่วงเดือนรอมฎอนสำหรับ
ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 มีนาคม - 9 เมษายน 2024



ชาวมุสลิมจำนวนกว่า 275 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรู้สึกตื่นเต้น และมีความคาดหวังในขณะที่มีการเตรียมการถือศีลอด ที่จะเริ่มขึ้นในตลอด 30 วันข้างหน้า โดยการอดอาหารจะเริ่มตั้งแต่ที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ชาวมุสลิมเชื่อว่าในช่วงเดือนนี้ ศาสดามุฮัมมัดได้รับโองการแรกที่ปรากฏในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา ซึ่งได้แก่อัลกุรอานโดยพวกเขาได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตาม “เสาหลัก” ห้าประการ ของศาสนาอิสลาม ได้แก่ การประกาศความเชื่อ การละหมาด การบริจาคที่เป็นการกุศล การแสวงบุญไปยังมักกะฮ์ และการอดอาหาร

สำหรับชาวมุสลิม เดือนรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่การไม่กินและไม่ดื่มในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น แต่สำหรับหลายๆ คน นี่เป็นเดือนที่พวกเขาแสวงหาความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ และการทำกุศลทางฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อพวกเขาใช้เวลาในการอธิษฐาน และการใคร่ครวญที่มากขึ้น นั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดรับความฝันและมีจิตจากพระเจ้ามากขึ้นเช่นกัน

เราขอเชิญชวนให้คุณใช้เวลาในเดือนนี้โดยการอธิษฐานเพื่อผู้คนที่มีความเชื่อเหล่านี้ โดยใช้ภาพของนิมิตประการหนึ่งที่พระเยซูทรงเปิดเผยแก่ยอห์น ที่ถูกบันทึกในวิวรณ์ 21:22-27 ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ช่วยให้เราเห็นภาพที่สวยงามของเมืองที่เป็นนิรันดร์ที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและของบรรดาประชาชาติ

ไม่ว่าคุณจะใช้คู่มือนี้เพื่ออธิษฐานสัปดาห์ละครั้งหรือในทุกวัน อธิษฐานส่วนตัวหรืออธิษฐานเป็นกลุ่ม เราหวังว่าคุณจะเข้าใจได้ว่าพระสิริของพระเจ้าสามารถถูกสำแดงในกลุ่มชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหล่านี้ได้อย่างไรและจะเป็นสิ่งที่หนุนใจให้คุณอธิษฐานเพื่อพวกเขาที่จะได้รู้จักกับพระสิริที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งได้แก่พระเยซูคริสต์

“ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้น
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้า
ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมษโปดกเป็น
พระวิหารในนครนั้น นครนั้นไม่จำเป็นต้องมี
แสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่า
พระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้น
และพระเมษโปดกทรงเป็นประทีปของนครนั้น
ประชาชาติต่าง ๆ จะเดินโดยอาศัยแสงสว่าง
ของนครนั้น และกษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดิน
โลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้น ประตูละ
ต่าง ๆ ของนครจะไม่ปิดในเวลากลางวัน และจะ
ไม่มีเวลากลางคืนในนั้น คนทั้งหลายจะนำ
ศักดิ์ศรีและเกียรติของประชาชาติต่าง ๆ เข้ามา
และไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่
ประพฤตอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติก
การหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้ นอกจาก
พวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของ
พระเมษโปดกเท่านั้น”

พระสิริแห่งบรรดาประชาชน

พระวิหาร

“ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้น เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด และพระเมฆโปรดกเป็นพระวิหารในนครนั้น”

จิวรณ์ 21:22 (THSV11)

ในพันธสัญญาเดิม พระวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ ปัจจุบันชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสวงหาพระเจ้าภายใต้หลังคาทรงโดมสี่ชั้นสอดใส่ที่อยู่เหนือมัสยิดในท้องถิ่นของตน บนชั้นบันไดของมัสยิดเหล่านี้มีป้ายที่เขียนว่า ‘ขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์’ ซึ่งผู้ที่ขึ้นไปละหมาดจะต้องถอดรองเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นออกก่อน ก่อนที่จะก้าวไปบนนั้น พระธรรมวิวรณ์แสดงให้เราเห็นภาพเมืองอันเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป เมืองทั้งเมืองเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เต็มไปด้วยการสถิตอยู่ของพระเจ้า

เมื่อรวมก้อนเริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ ของเขาในกัมพูชา อุสมานคาดว่าตลอดทั้งเดือนจะเป็นเดือนที่ย่างมาก เขาและภรรยาช่วยกันดูแลอาคารมัสยิดในท้องถิ่น ในช่วงรวมก้อนมัสยิดจะกลายเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับการละหมาดยามดึกและการอ่านอัลกุรอาน นอกจากนี้ยังจะกลายเป็นบ้านรับรองสำหรับแขกพิเศษจากตะวันออกกลาง ซึ่งก็คืออะฮ์มัด อะฮ์มัดเป็นมิชชันนารีมุสลิมที่มาเยี่ยมหมู่บ้านของอุสมาน เพื่อสอนชาวจามตะวันตกให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ออร์โรดอซ อุสมานจะให้ความเคารพอย่างมากแก่บุตรดั่งเช่น อะฮ์มัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและได้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมความจริงของศาสนาอิสลาม แน่นอนว่า เขาคือคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า

อุสมานทำการเปลี่ยนหลอดไฟ ในขณะที่ภรรยาของเขากำลังดีเสื้อที่ใช้สำหรับการละหมาดในมัสยิดที่ด้านนอก ฝุ่นฟุ้งขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเธอดีเสื้อ อุสมานมีความสุขที่ได้ทำงานปรนนิบัติเช่นนี้ แต่ถ้าเป็นงานด้านศาสนพิธีเขากลับรู้สึกว่าคุณมีความสามารถเพียงเล็กน้อย อุสมานมักจะมองว่าคุณไม่มีการศึกษาและดูเป็นคนธรรมดาเวลาที่อยู่เคียงข้างอะฮ์มัด เมื่อเริ่มต้นเดือนของการถือศีลอดอุสมานจะทำในสิ่งที่คนธรรมดา ๆ เช่น เขาสามารถทำได้เพื่อข้ามไปสู่ที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในสวรรค์ นั่นคือการปฏิบัติตามเสาหลักทั้งห้าของศาสนาอิสลามและหวังที่จะได้รับความเมตตา

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม

(คาดว่ารอมฎอนจะเริ่มขึ้นทั่วโลก)

วันที่เริ่มต้นการถือศีลอดที่คาดไว้สำหรับเดือนรอมฎอนอาจแตกต่างกันไปทั่วโลก ในขณะที่ชาวมุสลิมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังรอที่จะเริ่มต้นการอดอาหาร ขออธิษฐานที่พวกเขาจะเปิดใจต่อพระเจ้า

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม

(บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจถือวันนี้เป็นวันเริ่มต้นถือศีลอด)

ขณะที่ผู้คนจำนวนมากกำลังเดินทางไปยังบ้านเกิดเพื่อเริ่มอดอาหารกับครอบครัว ขออธิษฐานที่พระกิตติคุณจะไปถึงทั้งครอบครัวในเดือนนี้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม

(บางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจถือวันนี้เป็นวันเริ่มต้นถือศีลอด)

ในวันนี้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอมฎอนได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ตก อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้ชาวมุสลิมที่จะหวั่นไหวความจริงฝ่ายวิญญาณ

วันพุธที่ 13 มีนาคม

(วันสุดท้ายที่สามารถเริ่มต้นการถือศีลอดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

ขอพระเจ้าสำแดงความเมตตาของพระองค์ที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์แก่ชาวมุสลิม ดังเช่นอุสมาน ผู้ซึ่งพยายามปฏิบัติตนอย่างเต็มที่ตามข้อบังคับทางศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม

ในขณะที่ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลามากขึ้นในการภาวนาต่อพระเจ้าในบัสฮิดประจำท้องถิ่นของตนในเดือนนี้ ขอพระเจ้าที่จะสำแดงให้พวกเขาเห็นถึงหนทางที่แท้จริงในการเข้าเฝ้าพระองค์โดยไม่มีข้อจำกัด

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม

อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลัง หนุนใจ และปกป้องคริสตชนชาวจากตะวันตก ที่มีอยู่เพียงไม่กี่คน

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม

อธิษฐานขอให้ผู้ที่ออกไปประกาศและนำข่าวดีที่ว่า 'พระเจ้าทรงอยู่กับเรา' ไปยังชาวจากตะวันตกของกัมพูชา

พระสิริแห่งบรรดาประชาชาติ

แสงสว่าง

"นครนั้นไม่จำเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้น
และพระเมษโปดกทรงเป็นประทีปของนครนั้น"

วิวรณ์ 21:23 THSV11

อิสลามมีชื่อที่ใช้เรียกอัลลอฮ์ถึงเก้าสิบเก้าชื่อ หนึ่งในชื่อเหล่านั้นคือ "อัน-นูร์" ซึ่งแปลว่าแสงสว่าง ในช่วงรอมฎอน ดอกไม้ไฟจะส่องสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืน และคอมพิวเตอร์ดาจะถูกประดับในพื้นที่สาธารณะในช่วงก่อนถึงการเฉลิมฉลองวันอีด แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิมและแสดงถึงการนำทางของพระเจ้า ในหนังสือวิวรณ์ เราเห็นเมืองนิรันดร์ซึ่งมีแสงสว่างมาจากพระเยซู เป็นประทีปของเมืองปัจจุบัน แสงนี้ส่องเข้ามาสู่ชีวิตของชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเผยให้เห็นถึงสิ่งใหม่ๆ

อัมชาลุกขึ้นเปิดคอมพิวเตอร์ข้างเตียงพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรง ความฝันในคืนนี้ราวกับเป็นข้อความจากพระเจ้า และอัมชาก็ไม่ต้องการที่จะลืมสิ่งที่เขาเห็น ในความฝันมีชาวต่างชาติดกลุ่มหนึ่งจากแดนไกลมาที่หมู่บ้านไทยของเขาเพื่อนำความสงบสุขและแสงสว่างมาสู่ชุมชนของเขา อัมชาไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อเขา หรือต่อชุมชนอิสลามที่เขาเป็นผู้นำอย่างไร

หกเดือนต่อมา มีชาวต่างชาติดกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวในหมู่บ้านของอัมชา และเขาก็ระลึกถึงความฝันของเขาได้ทันที พวกเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และอัมชาเชิญพวกเขาไปที่บ้านของตนเพื่อพบกับสมาชิกของชุมชนศาสนาของเขา พวกเขาฟังชาวต่างชาติดพูดคุยเกี่ยวกับพระกิตติคุณแห่งสันติภาพและแสงสว่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบ่งชี้ใจของอัมชาและเพื่อนๆ ของเขาเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นต้องประสบกับความขัดแย้งบ่อยครั้ง ซึ่งกินเวลานานหลายทศวรรษ เนื่องจากประชากรมุสลิมจำนวนมากแสวงหาอิสรภาพ แสงแห่งข่าวประเสริฐแห่งสันติภาพเริ่มฉายส่องสู่จิตใจของชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทาน 'ความสว่างของโลก' ให้แก่เรา และทรงนำพาอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรา ขออธิษฐานให้พระองค์ทรงฉายแสงสู่ชุมชนมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นและมากขึ้น

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม

เนื่องด้วยชาวมุสลิมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นในเดือนนี้ ขอให้พระองค์ตรัสกับพวกเขาผ่านทางความฝันและนิมิต

วันอังคารที่ 19 มีนาคม

อธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงพระเยซู ผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลก ให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้ติดตามทุกคน

วันพุธที่ 20 มีนาคม

อธิษฐานขอให้มิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐ นำพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์ไปยังชุมชนมุสลิมในประเทศไทยมากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม

ขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญแก่ชาวมุสลิมที่ได้รับนิมิตเกี่ยวกับพระเยซู เช่นเดียวกับฮัมซา และจะมีความกล้าที่จะติดตาม 'ความจริง' แม้ในยามที่ต้องเผชิญกับการถูกข่มเหง

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม

อธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะได้สัมผัสกับแสงสว่างที่แท้จริงและการทรงนำของพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาแสวงหาสิ่งเหล่านี้ในตลอดเดือนรอมฎอน

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม

ขอพระเจ้ารับความรุนแรงและความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย

พระสิริแห่งบรรดาประชาชน

ความงดงาม

กษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนำความงดงามของตนเข้ามาในนครชั้น
บรรดาประชาชนจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของตนเข้ามาในนครชั้น
วิวรณ์ 21:24-26

ช่างเป็นภาพเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามจริงๆ! สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งการทรง
สร้างและความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้สำแดงเกียรติสิริแด่องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ

บรูไนเป็นประเทศเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความงดงามมากมาย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีป่าฝนเขตร้อน น้ำมันและก๊าซสำรองจำนวนมาก อีกทั้งยังมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ชาวมุสลิมบรูไนมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงมาก

บุรกาคลุมมีมากมายที่ได้ทำงานที่พิพริภันท์ Royal Regalia แห่งบรูไน อันเป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงามของมงกุฎเพชรของสุลต่าน ชาวมุสลิมบรูไนรัก
กษัตริย์ของพวกเขาและอิสลามมาหลายเบรจา (สถาบันกษัตริย์อิสลามมาหลาย) ทุกวันบุร
จะแสดงให้เห็นถึงราชรถอันงดงาม ดาบที่ใช้ในพระราชพิธี มงกุฎต่างๆ งานศิลปะ
และของขวัญจากต่างประเทศที่ประดับด้วยอัญมณีอันล้ำค่า

หลังเลิกงาน บุรกลับมาถึงบ้านหลังใหญ่ของเธอที่มีเครื่องปรับอากาศ เธอถอดเครื่อง
แบบพนักงานออกและพักผ่อนบนโซฟาด้วยสีทอง (ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป) เธอหยิบมือถือ
ของเธอขึ้นมาและวางแผนว่าคืนนี้ครอบครัวของเธอจะไปทานอาหารนอกบ้านเพื่อละ
ศีลอดที่ไคน สามีของเธอยังอยู่ที่ทำงาน และลูกๆ ของเธอจะมาถึงบ้านในไม่ช้าพร้อม
กับคนขับรถส่วนตัวของครอบครัว ซึ่งมาจากชั้นเรียนอุกามะ (ชั้นเรียนศาสนา)

จากหน้าต่างห้องนั่งเล่นชั้นบนของเธอ บุร สามารถมองเห็นโดมมัสยิดสีทองจำนวน
มากที่ส่องประกายไปทั่วขอบฟ้าของเมือง เธอชอบทิวทัศน์นี้และตั้งหน้าตั้งตารอ
พระอาทิตย์ตกดินเพื่อการละหมาด ซึ่งเป็นเสียงที่เธอคุ้นเคยและทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลาย

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม

อธิษฐานเพื่อผู้นำของประเทศต่างๆ ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พวกเขาจะไม่พึ่งพาความสำเร็จและเกียรติยศของประเทศของตน แต่จะพึ่งพาพระเจ้า

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม

ขอให้พระเจ้าสำแดงพระองค์แก่ชาวมาเลย์บรูไน เพื่อให้เห็นว่าความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาจะไม่สามารถเทียบได้กับพระสิริของพระเจ้าที่สำแดงผ่านองค์พระเยซูคริสต์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม

อธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมที่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ยังคงสัตย์ซื่อในยามที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาล

วันพุธที่ 27 มีนาคม

คริสตจักรท้องถิ่นในบรูไนได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ขออธิษฐานเพื่อพวกเขาและผู้ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ขออธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม

อธิษฐานเพื่อการเป็นพยานของคริสเตียนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่และทำงานเคียงข้างชาวมุสลิมบรูไน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม

อธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมบรูไนที่เดินทางไปต่างประเทศ ที่จะมีโอกาสได้ยืมพระกิตติคุณและตอบสนองต่อพระกิตติคุณ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม

ขอพระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ได้ทรงสร้างคนงานที่สัตย์ซื่อและเต็มใจที่จะใช้ชีวิตและทำงานท่ามกลางชาวมุสลิมบรูไน

พระสิริแห่งบรรดาประชาชน

ประต ช


"ประตูต่าง ๆ ของนครจะไม่ปิดในเวลากลางวัน และจะไม่มีเวลากลางคืนในนั้น"

วิวรณ์ 21:25 THSV11

ในสมัยโบราณ ประตูเมืองจะปิดในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามา ปัจจุบัน การควบคุมบริเวณชายแดนของแต่ละประเทศทำหน้าที่ในการคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่ถูกข่มเหงจากเมียนมาร์ พวกเขาถูกปฏิเสธการเป็นพลเมืองอย่างเป็นทางการ พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เสมือนว่า ชายแดน และประตูเมืองได้ปิดกั้นพวกเขาอยู่ตลอดเวลาพระธรรมวิวรณ์แสดงให้เห็นภาพเสี้ยวหนึ่งของบ้านนิรันดร์ ซึ่งมีประตูที่เปิดสำหรับทุกกลุ่มคนและทุกวัฒนธรรม อันเป็นสถานที่ที่ใช้เพียงแค่การวางใจในพระเยซูคริสต์ หาใช่เอกสารข้ามดินแดนเพื่อเข้าในเมืองนี้

โซมินาราใช้เวลาในเดือนรอมฎอนในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งห่างไกลจากบ้าน เธอตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือน ดังนั้นเธอไม่จำเป็นต้องถือศีลอดตามศาสนาอิสลาม แต่เธอต้องตื่นนอนตอนตี 3 เพื่อทำอาหารซูโฮร์ให้กับสามีของเธอที่กำลังถือศีลอด เดือนรอมฎอนในที่พักชั่วคราวของค่ายในช่วงฤดูร้อนอาจทำให้รู้สึกยากที่จะทนไหว เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายไฟให้กับพัดลมและมีเพียงร่มเงาเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่เธอเตรียมอาหารที่ได้รับมอบผ่านการบริจาค โซมินาราก็เป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา ฮัสซันสามีของเธอ เชื่อว่าทางเลือกเดียวของเขาคือการหลบหนีข้ามพรมแดนและทำงานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้าน

ทุกเย็นฮัสซันจะเข้าร่วม ตาราวิห์ (การละหมาดยามดึกที่จัดขึ้นในช่วงรอมฎอน) ที่มีสยิดชั่วคราวของค่าย สัปดาห์นี้เขาใช้เวลามากขึ้นในการละหมาดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคำคืนลี้ละตุลก็อดรุ หรือ คืนแห่งอำนาจ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคืนที่ทูตสวรรค์ญิบรีล (กาเบรียล) เปิดเผยโองการแรกของอัลกุรอานแก่ศาสดาของพวกเขา ซึ่งอยู่ในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ลัยลาตอัลก็อดรุ ถือเป็นคืนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปี และเป็นคำคืนที่ทุกคำอธิษฐานจะได้รับการตอบ ฮัสซันจะทูลขอพระเจ้าให้เปิดประตู และสถานที่ที่ครอบครัวของเขาเรียกว่าบ้าน ที่ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าออกได้ตามต้องการ



ในอินโดนีเซีย รายการโทรทัศน์ระดับชาติมีการฉายภาพยนตร์เช่น The Passion of the Christ ในวันอีสเตอร์ ขออธิษฐานให้ครอบครัวมุสลิมจะมีโอกาสได้ดูและได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า!

วันอีสเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม

อธิษฐานขอพระเจ้าทรงสำแดงพระเยซูคริสต์แก่ชาวโรฮิงญา ผู้ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยที่เป็นนิรันดร์ และจะได้กลายเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรของพระองค์

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน

ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและความกล้าหาญให้แก่คริสเตียนที่อาศัยอยู่เคียงข้างชาวโรฮิงญาและชนชาติมุสลิมอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะสามารถบอกถึง 'ประตูที่เปิดออก' เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าได้

วันอังคารที่ 2 เมษายน

ขอพระเจ้าช่วยชาวโรฮิงญาที่ติดตามพระเยซู ให้เข้มแข็งในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพระองค์ อธิษฐานเพื่อผู้คนอีกมากมายที่จะมาถึงซึ่งความเชื่อ

วันพุธที่ 3 เมษายน

อธิษฐานเพื่อครอบครัวที่ต้องแยกจากกันเนื่องจากสามีออกไปทำงาน อธิษฐานขอความสัมพันธ์ที่ดี และให้พวกเขาสามารถรู้จักกับพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน

อธิษฐานขอให้มีการผลิตสื่อข่าวประเสริฐในภาษาโรฮิงญาและให้เผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบันทึกเสียงภาพ และบนโซเชียลมีเดีย

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

อธิษฐานเพื่อผู้นำทางการเมืองที่จะมีความยุติธรรมและมีเมตตา ที่จะช่วยให้การส่งตัวกลับประเทศอย่างยุติธรรมกลายเป็นจริงสำหรับชาวโรฮิงญา

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน

เมื่อคำคืนแห่งอำนาจใกล้เข้ามาและความเข้มข้นทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น อธิษฐานขอให้พระเจ้าตรัสกับหัวใจของชาวโรฮิงญาผ่านทางความฝันนิมิต และวิธีการอื่นๆ

พระสิริแห่งบรรดาประชาชาติ

บริสุทธิ

และไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือตนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน
หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้
จักรัณ 21:27 THSV11

ชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังอยู่กับการเตรียมการเฉลิมฉลองวันอีฎิ้ลฟิตริ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน บางคนจะทาสีบ้านใหม่โดยปิดรอยแตก ร้าว และรอยสกปรกบนผนัง หลายคนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อให้ดูสะอาดตาและดูดี สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกภายนอกที่สื่อถึงความคาดหวังของชาวมุสลิมต่อเดือนรอมฎอน คือ การกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ พระธรรมวิวรรณ์เผยให้เห็นการทรงสร้างใหม่ ที่ไม่มีสิ่งที่เป็นมลทินหรือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน และการทรงสร้างนี้ให้การต้อนรับคนบาป ที่ตระหนักว่าไม่มีทาง 'ทาสี' ใดที่สามารถปกปิดความไม่สมบูรณ์ในหัวใจของมนุษย์ได้

แม้ซาลิมาจะมีอายุได้เพียง 5 ชั่วโมง แต่สิ่งต่างๆ รอบตัวเธอกำลังดูดีขึ้น หากเทียบกับในช่วงหลายเดือนก่อนที่เธอจะเกิดมา เมื่อซิสกา แม่วัย 15 ปีของซาลิมา พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ ญาติพี่น้องของเธอเกิดความรู้สึกหวาดหวั่นและขุ่นเคืองมาก นั่นเป็นเพราะการมีลูกนอกสมรสถือเป็นเรื่องไม่บริสุทธิ์และน่าละอายในวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

จากนั้นครอบครัวของเธอก็ได้ยื่นเกี่ยวกับศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการตั้งครรภ์ ไม่ฟังประสงค์ ศูนย์แห่งนี้ดำเนินการโดยผู้เชื่อในพระเยซูในท้องถิ่น ที่ได้แรงบันดาลใจจากคำสอนในพระคัมภีร์ที่ว่า ทุกชีวิตมีคุณค่าต่อพระเจ้า ซิสกามาถึงสถานที่นี้ด้วยความรู้สึกละอายใจที่ต้องมาเป็นแม่ที่ยังไม่ได้แต่งงาน แต่เธอก็ได้รับการยอมรับและความรักในชุมชนนี้

ในขณะที่ซิสกากำลังพยายามกล่อมให้ซาลิมานอนหลับ เธอคิดถึงครอบครัวของเธอที่กำลังเตรียมตัวสำหรับวันอีฎิ้ลและอยากที่อยู่ร่วมกับพวกเขา สำหรับซิสกาแล้ว เดือนรอมฎอนนี้ไม่ใช่การทวงคืนสู่ความบริสุทธิ์ดังที่ชาวมุสลิมคาดหวัง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่สำหรับเธอและลูกสาว เธอรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือ และที่สำแดงชีวิตถึงการติดตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงบริสุทธิ์แต่ไม่เคยหวั่นเกรงที่จะก้าวเข้าสู่ความยุ่งเหยิงในชีวิตของผู้คน และพร้อมเสมอที่จะหยับยื่นการเริ่มต้นใหม่

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน

อธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รู้สึกว่าคุณไม่บริสุทธิ์ และมีความละอายใจในเดือนรอมฎอนนี้ ขอให้ความรู้สึกล่าช้านี้จะช่วยให้พวกเขาเปิดใจต้อนรับพระกิตติคุณแห่งพระคุณแห่งพระคุณ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน

อธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบความสำเร็จในการถือศีลอดในแต่ละวันในช่วงรอมฎอน ที่พวกเขาจะได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์

วันอังคารที่ 9 เมษายน

อธิษฐานเพื่อศรัทธาเดียวกันในอินโดนีเซียที่ดูแลสตรีและเด็กมุสลิมกลุ่มที่เปราะบาง ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกเขาและจัดเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับพันธกิจที่พวกเขาทำ

วันพุธที่ 10 เมษายน

อธิษฐานขอให้คริสเตียนในท้องถิ่นสำแดงให้ชาวมุสลิมที่กำลังดิ้นรนกับความอับอาย เช่น นักโทษและคนยากจนในเมือง ได้เห็นว่าพวกเขามีคุณค่าเพียงใดในพระเยซู

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน

อธิษฐานเพื่อคริสตจักรในอินโดนีเซียและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้คริสตจักรติดตามพระคริสต์อย่างกล้าหาญ และให้รักผู้อื่นโดยมองข้ามความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน

ขอให้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวได้สร้างให้เกิดคริสเตียนที่มีภาระใจที่จะอธิษฐานเพื่อ และออกไปปรับใช้ชาวมุสลิมกว่า 230 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซีย

บัดนี้ เดือนรอมฎอนได้สิ้นสุดลงแล้ว

แม้ว่าเดือนรอมฎอนสิ้นสุดลงแล้ว แต่อย่าปล่อยให้การสิ้นสุดนี้หยุดคุณในการเรียนรู้และอธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ต่อไปมีดังนี้

จัดให้มีกลุ่มอธิษฐาน หรือ ประสานกับกลุ่มอธิษฐานในท้องถิ่นซึ่งสามารถพบกันเป็นประจำเพื่ออธิษฐานเพื่อชาวมุสลิม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

mailbox@howtoprayformuslims.org

การถือศีลอดไม่ได้สิ้นสุดด้วยอิฎิ้ลฟิตรี ชาวมุสลิมจำนวนมากยังคงถือ

ศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี คุณปรารถนาที่จะเลือกสักหนึ่งวัน

ในสัปดาห์เพื่ออดอาหารเป็นประจำและอธิษฐานเพื่อชาวมุสลิม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่?

เพิ่มสีสันให้กับการรับประทานอาหารค่ำของคุณ! ลองแวะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย

ใกล้บ้านคุณอย่างน้อยเดือนละครั้ง และทำอาหารที่คุณ

ไม่เคยลองมาก่อน!

ลงทะเบียนหรือชมวิดีโอเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมุสลิมบนเว็บไซต์:

www.prayercast.com

ใช้คู่มือ 'วิธีการอธิษฐานเพื่อชาวมุสลิม' ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่

www.howtoprayformuslims.org

เยี่ยมชมเว็บไซต์ 'A People Loved' ที่ **www.apeopleloved.com**

เพื่อศึกษาหาข้อมูลสำหรับการอธิษฐานเพื่อชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**ใช้คู่มืออธิษฐานนี้อีกครั้ง
ใช้คำอธิษฐานในคู่มือต่อไปตลอดทั้งปี**